

รายละเอียดของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 คน ครู จำนวน 3 ลูกจ้างประจำ 9 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 คน รวม 39 คน

ได้รับการอบรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่เขตรวบรวมเงิน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87

ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อ
1	นายชรินทร์ บรรณบดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นการจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐานสำหรับพัสดุมือใหม่และรู้เท่าทันการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยง พร้อมกรณีศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4-มิ.ย.-66
2	นางจันทิรา บรรณบดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นการจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐานสำหรับพัสดุมือใหม่และรู้เท่าทันการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยง พร้อมกรณีศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4-มิ.ย.-66
3	นายอนุชา ชิตยพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและค่าใช้จ่าย k รุ่นที่ 82	สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย	28-มี.ค.-65
4	นางรัศมีลีกันต์ สาสีพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและสมรรถนะทางการบริหาร ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	26-ม.ค.-66
5	นางสาวศิริยาภรณ์ เพิ่มทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การปิดบัญชี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-laas การปรับปรุงและปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการปิดบัญชีภาครัฐ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	16-ต.ค.-65

6	จำเอนศรทอง ขวัญทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3-ก.ค.-65
7	จำลิตตรีชัยพรภักดิ์ ภูศรีฤทธิ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	e-learning	การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ	สำนักงาน กพ.	27-มิ.ย.-66
8	นางสาวนิภาพร แสงสุกาว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	e-learning	การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นในหัวข้อการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาการขอรับการจัดสรรอัตราและขอรับงบประมาณ	LOCAL MOOC	22-พ.ค.-66
9	นายพิชิต ฤศ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	e-learning	การยืนยันตัวบุคคล DLA-SSO (Single Sign - On : SSO) ในระบบสารสนเทศของ สส.	LOCAL MOOC	22-ก.พ.-66
10	นางสาวภัทรจิต บูทเสน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	e-learning	การตรวจสอบภายในของ อปท. เบื้องต้น	LOCAL MOOC	22-พ.ค.-66
11	นางบังอร ชิตยนนท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	e-learning	การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ	สำนักงาน กพ.	27-มิ.ย.-66
12	นางสาวสุจันญา ไยหงษ์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2-ก.ย.-65
13	นายจักรพันธ์ ประจิมทิศ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการฉาบปะกาศสงเคราะห์ พ.ศ. 2545	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	2-ก.ย.-65
14	นางกชมน โทสาลี	ครู	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ	สำนักศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย	8-เม.ย.-65
15	นางภาวิณี ประจิมทิศ	ครู	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	2-ก.ย.-65
16	นางสาวสุณีย์ เมยดง	ครูผู้ดูแลเด็ก	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการที่อพนักงานครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18-พ.ค.-65
17	นางสาวสิริวิมล สีเพ็ญ	นักจัดการงานทั่วไป	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การปิดบัญชี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-laas การปรับปรุงและปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการปิดบัญชีภาครัฐ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	16-ต.ค.-65

18	นางสาววายุลี ปะติตัง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2-ก.ย.-65
19	นายมงคล ผ่องใส	พนักงานจคมাত্রวัดน้ำ	e-Learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	3-ก.ค.-66
20	นายอุทัย พรหมวงษา	เจ้าพนักงานประปา	e-Learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	4-ก.ค.-66
21	นายบุญจันทร์ พรหมรัตน์	คนงานเครื่องสูบน้ำ	e-Learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	4-ก.ค.-66
22	นายด้อย ชากิรัมย์	เจ้าพนักงานเทศกิจ	e-Learning	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	สำนักงาน กพ.	4-ก.ค.-66
23	นายอ่อนศรี วิสูงเล	เจ้าพนักงานเทศกิจ	e-Learning	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	สำนักงาน กพ.	27-มิ.ย.-66
24	นายนิติศักดิ์ ญาติคำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและค่าใช้จ่าย k รุ่นที่ 82	สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย	28-มี.ค.-65
25	นายเกรียงศักดิ์ คำสิทธิ์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	e-Learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	4-ก.ค.-66
26	นางสาวพกามาต พิมพันธ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2-ก.ย.-65
27	นายกฤษฎา ไชยรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การปิดบัญชี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-laas การปรับปรุงและปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการปิดบัญชีภาครัฐ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	16-ต.ค.-65
28	นางสาวพลอยทับทิม ปัดทำยาเด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2-ก.ย.-65
29	นายเกียรติศักดิ์ มูลเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	e-Learning	การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ	สำนักงาน กพ.	23-มิ.ย.-66
30	นายปริญญา พานโชติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	e-Learning	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	สำนักงาน กพ.	27-มิ.ย.-66
31	นางสาววิมลมาลย์ นามกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศึกษาภาพด้านการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการฉกฉกร้าง พ.ศ. 2545	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	2-ก.ย.-65

32	นางสาวอารียา ชัตตินนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	5-พ.ค.-66
33	นายโชค ทศเจริญ	คนงานประจำรถขยะ	e-learning	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	สำนักงาน กพ.	26-มิ.ย.-66
34	นางสุพรรณษา ประจิมทิศ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย	8-เม.ย.-65
35	นางทองอินทร์ ลาสงยาง	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	e-learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	30-มิ.ย.-66
36	นายสุขสันต์ เจริญดี	คนงานเครื่องสูบน้ำ	e-learning	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาธารณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	LOCAL MOOC	28-มิ.ย.-66
37	นายบุญธรรม พิมพันธ์	คนงานเครื่องสูบน้ำ	e-learning	การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ	LOCAL MOOC	4-ก.ค.-66

39

37

94.87